

## รายงาน คณะกรรมการ บริษัท



เศรษฐกิจไทยในปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 4.1 ซึ่งเป็นอัตราเติบโตสูงสุดในรอบ 6 ปี สาเหตุหลักมาจากการบริโภคภาคครัวเรือน (4.6%) และการลงทุนภาคเอกชน (3.9%) ที่ขยายตัวเป็นประวัติการณ์ รวมทั้งการเติบโตของการส่งออก (7.7%) และการลงทุนภาครัฐ (3.3%)

ในปี 2562 เศรษฐกิจไทยจะชะลอการเติบโตลงเหลือ 3.5 % ถึง 4% สาเหตุหลัก คือ การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและจีน คาดว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคครัวเรือนจะเติบโตต่ำกว่าปี 2561 แต่ข่าวดี คือ การลงทุนภาคเอกชนจะสูงขึ้นต่อเนื่องจากปี 2561 อันเป็นผลจากจำนวนบัตรส่งเสริมการลงทุนที่เพิ่มขึ้นมากในปี 2560-2561 การลงทุนภาครัฐมีแนวโน้มสูงกว่าปี 2561 ความเสี่ยงสำคัญที่กระทบภาวะเศรษฐกิจโลกและไทย ได้แก่ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ความผันผวนในตลาดการเงินโลกอันเกิดจากปัญหาความไม่แน่นอนเรื่อง Brexit รวมทั้งความผันผวนของค่าเงินสกุลต่างๆ ค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงสองเดือนแรกของ ปี 2562 ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจส่งออก-นำเข้า ต้องวางแผนจัดการความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนอย่างจริงจัง

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2561 มีสัดส่วนการขายในประเทศ ร้อยละ 67.78 ส่งออกต่างประเทศ ร้อยละ 32.22 มีรายได้รวม 1,778.72 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 4.30 เป็นผลจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยมีกำไรสุทธิ 195.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 28.54 และสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีฐานะการเงินและสภาพคล่องที่ดี เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและมั่นคง

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ไม่สนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีการสร้างวัฒนธรรมค่านิยมองค์กร เพื่อปรับพฤติกรรมและวิถีการทำงานร่วมกันภายในกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงการสร้าง ความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ได้รับผลประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2561 ในระดับ “ดีมาก” โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้รับรางวัลเกียรติยศ (เกียรติบัตร) โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR DIW Continuous 2018) โดยกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน

ในนามของคณะกรรมการบริษัท

(นางวารินทร์ ลีลานวัณณ์)

ประธานกรรมการบริษัท